



สโมสรโรตารีสูพรรณบุรี

**Rotary club of Suphanburi**

ปีที่ 45 ฉบับที่ 27 วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

นายก นพ.จรรณพงศ์ บรมชนรัตน์

นายกสโมสรโรตารีสูพรรณบุรี ปีบริหาร 2559-2560

“โรตารี เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”

# รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

วาระที่ 1 นย. นพ.จรูญพงศ์ บรมชนรัตน์  
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



วาระที่ 2 รทร.กำจร ศรีวิธาสาสน์  
ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุทธที่ 25 มกราคม 2560 ซึ่ง โดยการนำของ นย.นพ.จรูญพงศ์ บรมชนรัตน์ ภายใต้บรรณพจน์ “โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์” ยินดีต้อนรับและขอแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสรในวันนี้ อ.อรุณวิชญ์ วงษ์จตุพัฒน์ , รทร.เสมา อำนวยวัฒนกุล ขอขอบคุณครับ

## แขกที่นำอาหารมาเยี่ยมสโมสรฯ

@ รทร.วิรัตน์ –แอนน์อาภรณ์ ตันเจริญ นำถั่วเขียวต้มน้ำตาล 1 หม้อใหญ่, รทร.เสมา อำนวยวัฒนกุล มั่นฉาบ 1 ตะกร้าใหญ่

วาระที่ 3 ข่าวจากเลขาสโมสรฯ นยล.สมชัย โสภาศรีพันธ์



@ วันที่ 21 มกราคม 2560 ที่มีการประชุมระหว่างเมือง ณ จังหวัดกาญจนบุรีแต่สโมสรก็จะนำปัญหาต่าง ๆ มาเพื่อให้วิทยากรได้ช่วยแก้ปัญหา อผก.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ท่านได้แนะนำวิธีการเป็นวิทยากรแนะนำแขกแบบง่าย ๆ คือ เวลาโรตารีไปมอบโครงการให้กับชุมชนไม่ต้องให้เรียกตำแหน่ง



ส่งผลให้ชะตาชีวิตอ่อนแอไม่มีพลัง แต่ได้มีการตั้งชื่อได้ชื่อนี้ก็เปรียบเสมือนพลังปกป้องให้แก่เจ้าชะตา ส่งเสริมชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้วิถีชีวิตดำเนินไปอย่างมีความสุข ถ้าวันเกิดก็ไม่ได้และตั้งชื่อก็ไม่ได้อีกเจ้าชะตาอยู่ในอิทธิพลของความเสื่อมชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคตลอดชีวิต ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย สุขภาพมีปัญหาต้องสูญเสียเงินทองอยู่เสมอ ๆ ชีวิตคู่ไม่ปกติ การงานล้วนยุ่งยากเต็มไปด้วยคู่แข่งและศัตรู หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถเข้าตรวจสอบการตั้งชื่อได้ที่ <http://www.mahamongkol.com/insertnamecompany.php> ขอขอบคุณครับ

## ภาพบรรยากาศการประชุมประจำสัปดาห์



## วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 นายกแจ้งข่าว
- วาระที่ 4 สนเทศโรตารี
- วาระที่ 5 สนเทศอาชีพ
- วาระที่ 6 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีเสมอมาแต่ชีวิตไม่ค่อยจะมีความสำเร็จมาเยือนหรือได้ดีสักเท่าไรนั่นเป็นเพราะยังมีวิบากกรรมหรือกรรมเก่าอยู่มาก แต่เราสามารถที่จะเดินเลี่ยงจากอิทธิพลของวิบากกรรมเก่านั้นได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือเบี่ยงเส้นทางกรรมเสียใหม่ การแก้ไขชื่อหรือนามสกุลใหม่ให้ดีขึ้นเปรียบเสมือนเป็นการสร้างเกราะขึ้นมาปกป้องตนเอง มีท่านปรมาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าถ้ามีชื่อดี - นามสกุลดี ก็เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรง ๆ แล้วก็คือชื่อดี - นามสกุลดี ที่ถูกโฉลกนั่นเอง (โฉลกแปลว่าโชคหรือโอกาส) และเจ้าโฉลกที่ว่านี้ก็คือโชคหรือโอกาสในการเปลี่ยนเกี่ยวกับเส้นทางชีวิต ที่สำคัญจะละเอียดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนชื่อใหม่ - สกุลใหม่ ก็ต้องเปลี่ยนในวาระที่เหมาะสมที่เป็นมงคลดิงกับเจ้าชะตา หมายถึงต้องได้ฤกษ์ดีด้วย ไม่ใช่วันนี้นึกอยากเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยน แน่แน่นอนโอกาสที่จะได้ฤกษ์ไม่ดีย่อมมีมากกว่าได้ฤกษ์ดีและเมื่อได้ฤกษ์ไม่ดีและบังเอิญชื่อใหม่ก็ไม่ดีก็ยิ่งส่งผลให้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก เรื่องนี้จะว่าไปก็เป็นเรื่องของผลกรรม เจ้าชะตาผู้เปลี่ยนชื่อ - สกุล จำเป็นต้องค้นคว้าศึกษาหรือหาที่ปรึกษาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนชื่อ - สกุล ยังมีปัจจัยที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง “นามสกุล” ถ้าโชคดีเกิดมามีนามสกุลที่ดีรองรับ ก็จะส่งผลให้ดีตั้งแต่เกิดเป็นทุน 25 % ของชีวิตเลยทีเดียว (แล้วท่านคิดว่านามสกุลของท่านที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มีอิทธิพลหรือสำคัญหรือไม่) นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาส่วนอื่นประกอบอีกเช่นวันที่ที่เกิดหรือเวลาตกฟาก (ฤกษ์ยามจักราศีต่างๆ) หรือสถานที่เกิด ฯลฯ ถ้าเจ้าชะตามีวันเกิด (ตกฟากดี) ส่งผลให้ชะตาชีวิตเข้มแข็ง การมีชื่อดีก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเจ้าชะตานั้นดียิ่งขึ้น ประสบความสำเร็จดีขึ้นเร็วยิ่งขึ้น แต่ถ้าชื่อของเจ้าชะตาไม่ดีก็จะเหน็นวรั้งไว้ ทำให้ประสบความสำเร็จได้ยากลำบาก พบปัญหาหรืออุปสรรคตลอดบรรลุเป้าหมายยากลำบาก ถ้าเจ้าชะตาเกิดมาวันเกิดไม่ดี (ตกฟากไม่ดี)

ให้แนะนำชื่ออย่างเดียวนั้นเพราะว่าชุมชนอาจจะไม่ทราบว่าผู้ว่าการภาคคืออะไร พิธีกรในงานเวลาจะมอบ โครงการท่านแนะนำให้นำประธานจัดงานก่อน และแนะนำผู้ใหญ่องลงมา ก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ท่านแนะนำว่าไม่ควรเกิน 3-4 ท่าน ผมก็ถือโอกาสได้นำสิ่งที่ท่านได้แนะนำมาแล้วให้ทุกท่านฟังคร่าว ๆ นะครับ ผู้เป็นพิธีกรต้องมีการเตรียมตัว เตรียมพร้อมการพูดต้องชัดถ้อย ชัดคำ และแม่นยำในสาระ ต้องอยู่ใกล้ตัวเจ้าภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจผู้ฟัง บุคลิกภาพเสื้อผ้า หน้าผมเรียบร้อย ข้อควรระวังของพิธีกรก็คือ ความประหม่า และตื่นเต้นเมื่อขึ้นเวที ขาดความรู้ในงานที่ท่านจะทำ เตรียมไม่พร้อม ทิ้งหน้าที่ที่ท่านเป็นเจ้าของ ขาดการซักซ้อมและประชาสัมพันธ์ พิธีกรต้องแนะนำตนเอง ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งและประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วแนะนำประธานการประชุมตามด้วยแขก ประมาณ 4 ท่าน ผมขอแนะนำคำทักทายแขกสักเล็กน้อยดังนี้ คำว่ากราบเรียน ในที่นี้เขาใช้กับบุคคลสำคัญ 7 กลุ่ม (1) องคมนตรี (2) ประธานรัฐสภา (3) ประธานวุฒิสมาชิก (4) ประธานศาลฎีกา (5) นายกรัฐมนตรี (6) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (7) ประธาน กกต. นอกนั้นใช้คำเรียนเชิญ อย่างเดียวครับ ผู้บรรยายต้องเตรียมความพร้อมในการบรรยาย ดังนี้ (1) เตรียมพร้อม (2) ฝึกซ้อมให้ดี (3) ทำที่ต้องสง่า (4) วาจาสุกใส (5) ทักทายที่ประชุมไม่ว่างาน (6) เริ่มต้นโน้มน้าว (7) เรื่องราวต้องกระชับ (8) จับตาผู้ฟัง (9) เสียงดังต้องพอดี (10) อย่ามีเอ่ออ้า (11) เวลาพอสมควรต้องสรุป (12) สรุปอย่างจับใจ (13) ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจผู้ฟัง ขอบคุณครับ

วาระที่ 4 ข่าวจากนายก ฯ นย.นพ.จรรยาพงศ์ บรมธนรัตน์



@วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีร่วมวางแผน  
พุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช @ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันเจ้าพระยาบรมราชบริเวณอนุสาวรีย์ท่านเจ้าพระยาบรมราชโรงพยาบาลเจ้าพระยาบรมราช @ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 สมาชิกจากสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมระหว่างเมืองของภาค 3330 โรตารีสากล ที่โรงแรมฟิวคูด กาญจนบุรี จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ (1) นย.นพ.จรูญพงศ์บรมธนรัตน์ (2) นยล.สมชัย โสภาศรีพันธ์ (3) อน.ศรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ์ (4) รท.คัชพนธ์ นนทเดชะ (5) อน.ทวีชัย ชัยสุวรรณ (6) รท.สมชาย สุจริตเศรษฐเมธา (7) รท.แสงชัย อำนวยวัฒนกุล การประชุมระหว่างเมืองทำให้โรตารีเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรตารีมากมาย และงานนี้ได้มีประกวดสนเทศโรตารี @ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ได้ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนของสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาสุพรรณบุรี ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ บริเวณศาลหลักเมือง ในงานนี้มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การใช้ฟู่กันเขียนคำอวยพร สาธิตการทำเกี๊ยวซ่า มีเกมส์โยนห่วง เกมส้เตะลูกขนไก่ เป็นต้น ในตอนเที่ยงมีการเลี้ยงอาหารจีนที่ห้องอาหารพรัตน์สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีต้องขอบคุณสถาบันขงจื้อเป็นอย่างสูง

### ภาพกิจกรรมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหน้าวัดไชนาวาส



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันเจ้าพระยาบรมราช บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบรมราช ณ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาบรมราช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560



เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมระหว่างเมืองของภาค 3330 โรตารีสากล ณ โรงแรมฟิวคูด จังหวัดกาญจนบุรี



22 มกราคม 2560 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนของสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาสุพรรณบุรี ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์

### สนเทศอาชีพ โดย อ.อรุณวิษณุ วงศ์จตุพัฒน์



@ ผมเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรชายคนโตของครอบครัว คุณพ่อมนตรีชัย-คุณแม่ปารณีย์ ศิริสาธิตโกษณ์ และได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น “วงศ์จตุพัฒน์” จบการศึกษาจากโรงเรียนกรรณสูต และศึกษาต่อวิทยาลัยพาณิชการพระนคร และบรรจุเป็นพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด และลาออกมาทำงานด้านประกันชีวิต ก็ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในระดับหนึ่ง แต่มีจุดหักเหในชีวิตค่อนข้างบ่อยครั้งแล้ว โชคชะตาผลักดันมาให้รู้จักกับโลกของโหราศาสตร์ทำให้ค้นพบตัวเองมากขึ้น และเมื่อมามุ่งมั่นตั้งใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์ให้ลึกซึ้งขึ้น จริงจังก็ทำให้รู้สึกได้ว่า โลกโหราศาสตร์ช่างยิ่งใหญ่และสามารถต่อเติมความสมบูรณ์ให้กับชีวิตได้ ทำให้ได้เพื่อน ได้มิตรใหม่เกิดขึ้นตลอดทุกวัน เวลาเปลี่ยนหรือชื่อ – นามสกุลแล้วเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ มักจะพบคำถามเช่นนี้บ่อย ๆ โปราชจารย์ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใดหวนพะพะสิ่งใด ย่อมจะต้องเก็บเกี่ยวผลของสิ่งนั้น (กฎของการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว) บางคนชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก

